



ที่ อว ๖๘๐๑๕/ว ๐๖๒๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	
เลขรับ	๑๕๘๖
วันที่	๐๙ เม.ย. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เวลา ๑๑:๓๐
๑๕	ถนนกาญจนาภิเษย

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 12
“Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย Call for Paper จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คพอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 12 เรื่อง “Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบยั่งยืนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และ CWIE ของเครือข่ายภายใต้ โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ **ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗** ผ่านเว็บไซต์ <https://educonf.psu.ac.th/> พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช และคุณวนิดา กาเหมาี่ยม สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๑๐, ๙๒๒๐ e-mail : educonf@psu.ac.th หรือ <https://educonf.psu.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

#sg01#

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธีรังษี)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๑๐, ๙๒๒๐



